

Số:

Tu Mơ Rông, ngày      tháng      năm 2023

V/v hướng dẫn tuyên truyền một số  
nội dung, nhiệm vụ trọng tâm  
trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- Trung tâm VHTTDL&TT huyện;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã.

Căn cứ Công văn số 849/ STTTT-TTBCXB, ngày 17/5/2023 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Kon Tum V/v hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, Trung tâm VHTTDL&TT huyện; Trang Thông tin điện tử huyện thực hiện một số nội dung sau:

**1. Tăng cường công tác tuyên truyền để người nuôi chó có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chó, không để chó chạy rong, khi đưa chó ra ngoài cần thực hiện nghiêm việc đeo rọ mõm và có người dắt, chấp hành tiêm phòng bệnh Đại; Tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân (đặc biệt là khu vực nông thôn và đối tượng là trẻ em) về tính chất nguy hiểm, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh Đại; Biện pháp, các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh Đại hiệu quả.**

Tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy; quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất nương rẫy trên địa bàn, nghiêm cấm các hoạt động đốt dọn nương rẫy vào các thời kỳ cao điểm trong mùa khô (cấp dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V); Khi có cháy rừng xảy ra, khẩn trương chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện,... tham gia chữa cháy kịp thời, không để lan nhanh và xảy ra cháy lớn; trường hợp có nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của người dân, tài sản của Nhân dân và của Nhà nước phải có phương án bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của Nhân dân, tài sản của Nhà nước thông tin ngay đến chính quyền địa phương, cơ quan chức năng có liên quan để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy trong trường hợp cần thiết; việc điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng và có phương án phục hồi rừng.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân biết, lựa chọn và sử dụng các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế phù hợp, tránh nhầm lẫn với thuốc bảo vệ thực vật.

Tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa tình trạng ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.

3. Tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào và Campuchia về nước; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian đưa hài cốt liệt sĩ về nước và thời gian diễn ra Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; đưa tin về các hoạt động tìm kiếm, quy tập, Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

4. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi và mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, về chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi; những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi.

Phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Thực hiện các giải pháp bảo vệ trẻ em để tiếp nhận, phản ánh thông tin về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em trong hoạt động thông tin, truyền thông.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; giảm thiểu tổn hại trẻ em; quan tâm chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện; tuyên truyền về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em để phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

5. Trên cơ sở thông điệp Tuần lễ ATGT Đường bộ toàn cầu lần thứ 7 của Liên hiệp quốc, tuyên truyền thông điệp: “*Tham gia giao thông Xanh-Sạch-An toàn*” - Đường phố giành cho cuộc sống”.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của hành động tham gia giao thông an toàn và thân thiện môi trường; Cảnh báo các hậu quả của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông do sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân; hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông.

Tuyên truyền pháp luật về TTATGT đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Trong đó, chú trọng tuyên truyền “việc

không điều khiển các phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, các chất kích thích khác”; cảnh báo các nguyên nhân chính gây TNGT, hậu quả của TNGT, nhất là TNGT liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy, TNGT trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường đèo dốc, trơn trượt...; chế tài xử lý nếu vi phạm của người tham gia giao thông; quy định của pháp luật liên quan đến phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm.

**6.** Tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX, Đề án và vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; các hoạt động và kết quả thực hiện Đề án. Xây dựng và duy trì các chuyên mục về kết quả, hoạt động của HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền cho cán bộ, người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, hội viên, phụ nữ và người dân về chính sách liên quan hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển KTTT, HTX; thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm và tham gia các hoạt động xã hội

UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo huyện ủy;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Xuân Quang**